

e-book คู่มือเบิกจ่าย ง่ายนิดเดียว

นางสาวชนันต์ธร แก้วบุญสิงห์
นางสาวพิชชากร จิวเลิศสกุล
กลุ่มตรวจสอบภายใน

การดำเนินงานสร้างนวัตกรรมคู่มือการเบิกจ่าย ในด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบ (Compliance Auditing) เป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการทำงานเพื่อให้เกิดความถูกต้องตามระเบียบ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งในปัจจุบันการดำเนินการเบิกจ่ายไม่ได้เฉพาะเจาะจงให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่การเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้น นักวิชาการ หรือเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งอื่นๆ ก็สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ และในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กรมอนามัย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการสำคัญ และได้รับงบประมาณเป็นจำนวนมาก หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้รับจัดสรรให้ดำเนินการโครงการดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวได้จัดทำโครงการในรูปแบบการจัดฝึกอบรม การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงการดังกล่าวมีการดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย เช่น การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ อบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการเป็นนักวิชาการ และต้องดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ แทนเจ้าหน้าที่การเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่การเงินในแต่ละหน่วยงานมีจำนวนน้อย ผู้รับผิดชอบโครงการจึงต้องดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวเอง ทำให้การดำเนินการเบิกจ่ายเกิดข้อผิดพลาด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเบิกจ่ายยังไม่เข้าใจระเบียบด้านการเบิกจ่ายอย่างชัดเจน เพราะเจ้าหน้าที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในระเบียบซึ่งมีความซับซ้อน และเข้าใจยาก จึงทำให้ความเข้าใจในการดำเนินการเบิกจ่ายนั้นเกิดข้อผิดพลาด

จากผลการวิเคราะห์ (Consumer Needs) ทำให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมอนามัยต้องการเครื่องมือที่มาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในรูปแบบที่ทันสมัย เข้าใจง่าย ทันต่อสถานการณ์ กลุ่มตรวจสอบภายในกรมอนามัย เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าวจึงสร้างนวัตกรรมคู่มือการเบิกจ่าย ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(e-book) และในรูปแบบหนังสือพกพา เพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในทุกทุกที่ ซึ่งจัดทำเนื้อหาที่เข้าใจง่าย กระชับ ชัดเจน ตรงประเด็น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความเข้าใจในทันที สะดวกรวดเร็วในการหาข้อมูล

วัตถุประสงค์ :

๑ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ และรับรู้ในระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย และรูปแบบการเบิกจ่ายต่างๆ ที่ถูกต้องตามระเบียบกำหนด เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมอนามัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๒ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ เจ้าหน้าที่ทั้งนักวิชาการ และเจ้าพนักงานในระดับต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจและสามารถดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้อง

๓ เพื่อเป็นเครื่องมือที่สะดวกและสามารถพกพาคู่มือดังกล่าว ไปได้ทุกที่ทุกเวลา รวดเร็ว และลดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น